

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/๗๐๘

๗๐๘ ๑๐๙.๖

สคค.

๗ ๑๗ ๖๕

ส่ง : กวค.

รับที่ : ๕๙๔๐๙/๖๕

๑๑ ๗๐๘

๗ ก.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๙๘๑๕

ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรื่องขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ ๒ เพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ ๒
๒. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการโครงการ จำนวน ๑,๐๕๐.๕ ล้านบาท

ประกอบด้วย

๒.๑ ค่าขาดขาดดอกเบี้ย จำนวน ๑,๐๕๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ธนาคารออมสิน จำนวน ๔๒๐ ล้านบาท และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน ๖๓๐ ล้านบาท

๒.๒ ค่าดำเนินการโครงการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และติดตามโครงการ จำนวน ๐.๕ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมประมง รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านมีแหล่งเงินทุนในการปรับปรุงเรือประมง ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ทำการประมง และมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ อันเป็นการเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการประมงให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพประมงได้อย่างยั่งยืนต่อไป จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ ๒ วงเงินสินเชื่อรวม ๕,๐๐๐ ล้านบาท และกรอบวงเงินงบประมาณ

/ในการดำเนิน...

ในการดำเนินโครงการ จำนวน ๑,๐๕๐.๕ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าชดเชยดอกเบี้ย จำนวน ๑,๐๕๐ ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการประมงกู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๗ ต่อปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี และผู้ประกอบการประมงสมทบร้อยละ ๔ ต่อปี เป็นระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่กู้ แบ่งเป็น ๑) ธนาคารออมสิน ให้ผู้ประกอบการประมงที่มีเรือประมงขนาดตั้งแต่ ๖๐ ตันกรอสขึ้นไป วงเงินสินเชื่อ ๒,๐๐๐ ล้านบาท รวมเป็นวงเงินชดเชยดอกเบี้ย จำนวน ๔๒๐ ล้านบาท และ ๒) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้ผู้ประกอบการประมงที่มีเรือประมงขนาดต่ำกว่า ๖๐ ตันกรอส วงเงินสินเชื่อ ๓,๐๐๐ ล้านบาท รวมเป็นวงเงินชดเชยดอกเบี้ย จำนวน ๖๓๐ ล้านบาท โดยให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงตามขั้นตอนต่อไป สำหรับค่าใช้จ่ายในการชี้แจงประชาสัมพันธ์ และติดตามโครงการ จำนวน ๐.๕ ล้านบาท นั้น เห็นสมควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงพิจารณาโอนเงินจัดสรร เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน แล้วแต่กรณีต่อไป

อย่างไรก็ดี การดำเนินโครงการดังกล่าวมีผลทำให้รัฐต้องชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยนำผลการดำเนินงานโครงการในระยะที่ ๑ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาความเหมาะสมของกรอบวงเงินงบประมาณโครงการในระยะที่ ๒ ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงศักยภาพของการดำเนินโครงการในภาพรวม ความจำเป็นและเหมาะสมของค่าใช้จ่าย สถานการณ์การประมงที่อาจเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงภาระทางการคลังและงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดอัตราชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐในการดำเนินกิจกรรมมาตรการ หรือโครงการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย และเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และเกิดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ภาครัฐและผู้ประกอบการประมงจะได้รับอย่างยั่งยืน เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติผู้ประกอบการประมงในการขอสินเชื่อ ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและความเสียหาย

/ที่อาจ...

ที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตลอดจนมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการเป็นรายปี เพื่อให้มีข้อมูลในการบริหารงานอย่างถูกต้องครบถ้วน สำหรับประกอบการกำหนดนโยบายของภาครัฐที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๕๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th